

ข่าวเลขที่ ๑

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

## กรมการค้าภายในเร่งผลักดันปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อนำความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไปประกอบการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นระหว่างองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวในประเด็นต่าง ๆ เช่น การกำหนดให้รัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การปรับเป็นองค์กรอิสระ การปรับแก้ของค้ประกอบและที่มาของคณะกรรมการ การปรับปรุงนิยาม “ผู้ประกอบการธุรกิจ” การเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การกำหนดให้มีมาตรการลดหย่อนผ่อนโทษ (Leniency Program) การปรับบทกำหนดโทษ ฯลฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศ.ดร.ศักดิ์ดา ธนิตกุล) ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายพันธ์ พะเนียงเวทย์) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายรัฐไกร ลัมศิริตระกูล) รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์) และผู้อำนวยการกลุ่มเชี่ยวชาญและตรวจสอบ ๔ (นางอร่ามศรี รุพันธ์) ร่วมเป็นวิทยากรการอภิปรายดังกล่าว

สำหรับผู้เข้าร่วมการอภิปรายดังกล่าวประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรกำกับดูแลธุรกิจรายสาขา จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอภิปรายในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ ความคิดเห็นดังกล่าวยังเป็นประโยชน์แก่กรมการค้าภายใน ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะอำนวยให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ผลักดันให้เกิดความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีการขยายตัวของตลาด การค้า และการลงทุน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคในท้ายที่สุด